

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

### Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Lê Quang Phi – Phó Phòng KT – XH huyện đảo Côn Cỏ



Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tư cách của một người đang trực tiếp công tác tại Phòng Kinh tế - Xã hội, tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Chính quyền địa phương, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực.

2. Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp và nhân dân huyện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III và Nghị quyết của HĐND huyện, cụ thể:

Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác Quy hoạch và quản lý Quy hoạch. Huy động có hiệu quả các nguồn lực tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế, phục vụ đời sống dân sinh và kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT - XH với đảm bảo QP - AN. Tạo tiền đề đến năm 2021 cơ cấu kinh tế Huyện đảo định hình theo hướng Dịch vụ, Du lịch - Thủy sản.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện công tác quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa bảo tồn và phát triển không gian, giữa phát triển KTXH và đảm bảo QPAN.

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030, đẩy mạnh tham mưu triển khai xây dựng các công trình trung hạn phục vụ nhiệm vụ phát triển KT - XH và QPAN.

Chủ động tham mưu phối hợp với các ngành, các cấp xây dựng cơ sở hạ tầng, lập kế hoạch thực hiện Đề án di dân. Tham mưu xây dựng một số ngành nghề phù hợp với đặc thù của huyện để tạo sinh kế cho người dân góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh biển đảo.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản trên địa bàn. Có giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình hiện có. Đảm bảo tiến độ các công trình, dự án triển khai trên địa bàn; tham mưu, phối hợp triển khai các dự án trung hạn 2015 - 2020.

Phối hợp tham mưu xây dựng được một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo hành lang pháp lý và tiền đề cho phát triển; làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư để từng bước hình thành và phát triển du lịch huyện đảo.

Coi trọng công tác bảo vệ, bảo tồn, làm giàu nguồn lợi thủy sản trên biển, đáy biển quanh đảo. Xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng hiện có, tăng cường công tác chăm sóc, làm giàu vốn rừng phục vụ cho du lịch sinh thái; giữ độ che phủ rừng ở mức trên 70%; nghiên cứu xây dựng Đề án đưa rừng Côn Cỏ trở thành rừng đặc dụng với phương án phù hợp.

3. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện cải cách hành chính, phát huy quyền dân chủ của nhân dân để xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

4. Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân huyện đảo anh hùng.

## **CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

### **Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Lê Minh Tuấn – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ**



Tôi nhận thức một cách sâu sắc rằng, Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên; quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước.

Người đại biểu HĐND các cấp chính quyền là cầu nối quan trọng giữa nguyện vọng, ý chí của nhân dân với các cơ quan quyền lực của Nhà nước. nếu người đại biểu làm tốt vai trò của mình thì cầu nối đó vững chắc và gần nhất từ dân đến Đảng và Nhà nước.

Bản thân tôi lấy làm vinh dự khi được UBMTTQVN tỉnh hiệp thương giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 9, UBMTTQVN huyện giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại đơn vị bầu cử số 1. Đồng thời, tôi cũng xác định đây là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu hội đồng nhân dân huyện, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để làm tròn trách nhiệm của một đại biểu HĐND. Với cương vị công tác hiện nay, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi đồng thời sẽ làm tốt vai trò của người đại biểu HĐND và thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình tại cơ quan, đơn vị công tác với chương trình hành động như sau:

1. Luôn hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình. Chịu sự giám sát của cử tri, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Đồng thời, tham gia đầy đủ các ý họp HĐND, tham gia có chất lượng vào các nội dung và quyết định của các kỳ họp. Đặc biệt quan tâm đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, những khó khăn vướng mắc của địa phương, của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

2. Với quan điểm xây dựng và phát huy đảo Cồn Cỏ phù hợp với Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và đặt trong tổng thể phát triển chung của tỉnh Quảng Trị. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đảo Cồn Cỏ với sự phát triển trong khu vực, nhất là Khu du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt, cảng biển Cửa Việt, thành phố Đông Hà, khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Đồng thời phát triển Côn Cỏ theo hướng mở cửa hội nhập với khu vực và thế giới. Coi trọng việc tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh xứng đáng với vị trí tiên tiêu của đảo. Lấy phát triển kinh tế làm cơ sở để tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh; lấy mục tiêu bảo đảm quốc phòng an ninh là tiền đề phát triển kinh tế.

Từ đó tích cực đề xuất với HĐND, UBND tỉnh, các cấp các ngành quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách phát triển của huyện đảo Côn Cỏ ( quản lý sử dụng đất, chính sách thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi trong phát triển kinh tế của các hộ dân, chính sách về cán bộ...). Kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình quan trọng như: kéo điện lưới quốc gia ra đảo Côn Cỏ, nâng cấp mở rộng khu dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Côn Cỏ, dự án kè chống xói lở kết hợp với quốc phòng an ninh giai đoạn 2, dự án nước sinh hoạt giai đoạn 2...; các công trình vui chơi giải trí cho nhân dân và cán bộ chuyên sỹ trên đảo Côn Cỏ. Tập trung hoàn thiện các loại quy hoạch của huyện đảo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở quan trọng cho triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển huyện đảo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đã đề ra.

3. Đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân và cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động ( các hộ dân). Chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất và chăm sóc sức khỏe nhân dân, cán bộ, chiến sỹ; bảo vệ môi trường, tài nguyên trên đảo, quanh đảo; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, cháy rừng.

4. Tiếp tục chỉ đạo triển khai cải cách hành chính theo chiều sâu; nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu phát triển. Tạo điều kiện, môi trường làm việc hiện đại, khoa học, lành mạnh. Đặc biệt là tạo ra môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ trên đảo Côn Cỏ.

5. Bản thân luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng. Chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; khiêm tốn, cầu tiến học hỏi kinh nghiệm thực tiễn của những đồng chí, đồng nghiệp

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

### Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Lê Nhật Hải – Phó Bí thư Huyện đoàn huyện đảo Côn Cỏ



Tôi rất vinh dự khi được UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện đảo Côn Cỏ hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016- 2021, là một cán bộ của đoàn thanh niên tôi đã xác định, cho dù có được trúng cử để trở thành Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ này hay không, tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho quá trình xây dựng và phát triển của huyện, tôi luôn xem đó như là một nghĩa vụ thiêng liêng mà tôi phải thực hiện để làm tròn bổn phận của một công dân đối với huyện, đồng thời tôi cũng xác định đây là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, trước nhân dân. Nếu được quý vị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ nỗ lực tập trung nghiên cứu, tham gia, đề xuất với HĐND huyện những nội dung chủ yếu sau:

**Thứ nhất**, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và Pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, tham gia đầy đủ các kỳ họp và hoạt động của HĐND huyện.

**Thứ hai**, liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, qua đó nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời từ đó góp ý cho huyện có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri.

**Thứ ba**, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện cải cách hành chính, phát huy quyền dân chủ XHCN của nhân dân để xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu HĐND góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội.

**Thứ tư**, với tư cách là người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu niên và nhi đồng huyện, tôi sẽ đề xuất với HĐND huyện những nội dung liên quan trực tiếp tới công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Trước mắt là những vấn đề hiện nay thanh niên huyện quan tâm và thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện như: triển khai các dự án xây dựng khu vui chơi giải trí cho thanh, thiếu niên, ban hành những chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, chính sách chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế trong thanh

niên, đặc biệt quan tâm tới thanh niên lập nghiệp, thanh niên xuất ngũ, tham gia hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ như chính sách đãi ngộ, trọng dụng nhân tài, đưa cán bộ trẻ, giỏi trong lĩnh vực quản lý, y tế về công tác. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu các cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn cấp cơ sở ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong thanh, thiếu nhi, trọng tâm là giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, nhất là xây dựng ý thức và nếp sống văn minh nơi công cộng.

Tạo môi trường và cơ hội để các lực lượng thanh niên đóng góp nhiều hơn trí tuệ và sức lực cho huyện. Chú trọng tham gia tư vấn, định hướng lựa chọn nghề nghiệp, hỗ trợ vốn và cung cấp những thông tin về khoa học kỹ thuật giúp thanh niên khởi nghiệp và có việc làm ổn định.

**Thứ năm**, là một cán bộ công tác trong ngành tài nguyên và môi trường tôi sẽ kiến nghị với tỉnh, huyện rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đảo, quản lý đất đai phù hợp với thực tiễn, quản lý chặt chẽ đất cho phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch và đất quốc phòng nhằm khai thác tối đa nguồn lực đất đai vào sự phát triển chung của huyện. Xây dựng và tạo mối quan hệ chặt chẽ với các Phòng, ban ở huyện và các đại biểu HĐND, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ trong việc tạo cơ chế, chính sách, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Đề xuất với huyện trong việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch bảo vệ môi trường; bảo vệ nguồn nước phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và tập quán của địa phương. Xây dựng chiến lược, chương trình, giải pháp và cơ chế tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình cụ thể của huyện và bảo đảm phát triển bền vững. Tham mưu với huyện những biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, xử lý chất thải rắn, thực hiện phân loại rác đầu nguồn; đầu tư trang thiết bị, đổi mới công nghệ trong công tác vệ sinh môi trường; đề xuất đầu tư thêm khu xử lý rác hiện đại. Tuyên truyền để nâng cao ý thức cộng đồng, giữ gìn vệ sinh để môi trường trên địa bàn huyện luôn xanh-sạch-đẹp.

Với vai trò một ứng cử viên, tôi quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tất cả cử tri. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của các cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp sức vào sự phát triển nhanh và bền vững của huyện.



## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

### Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Võ Văn Đông – Quyền Trưởng phòng KT – XH huyện đảo Côn Cỏ



Là đại biểu HĐND huyện đảo Côn Cỏ khóa I, II, được cử tri tín nhiệm đề cử và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hiệp thương, giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là một vinh dự lớn lao nhưng cũng là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Với kinh nghiệm và trách nhiệm của một đại biểu HĐND huyện khoá I và II tôi đã tham mưu cho Thường trực HĐND các quyết định, chính sách, biện pháp liên quan thực hiện các nhiệm vụ KT - XH, QP - AN ..., nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của quân và dân trên đảo. Tham mưu cho HĐND huyện giám sát hoạt động của UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, các tổ chức kinh tế - xã hội, đơn vị LLVT, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật...

Qua 2 nhiệm kỳ tham gia đại biểu HĐND huyện, bản thân tôi có đủ điều kiện để hiểu sâu sắc hơn về nhu cầu nguyện vọng của cử tri trong tiến trình phát triển của huyện nhà. Cần phải giải quyết như thế nào về khả năng khai thác các tiềm năng hiện có của đảo, với nhu cầu việc làm, đời sống thu nhập cho cư dân ra định cư trên đảo; các giải pháp khai thác thế mạnh về sức trẻ của thanh niên, nhất là các đồng chí quân nhân trong thời gian làm nhiệm vụ trên đảo và vai trò của họ khi hết nghĩa vụ phục vụ trong quân đội, nếu được chuẩn bị tốt về nghề nghiệp thông qua những ngành nghề phù hợp có thể có nhiều đồng chí tình nguyện trở thành công dân của huyện đảo.

Nhu cầu về hưởng thụ văn hoá, nhu cầu học hành của con em và các quan hệ dân sự của một đơn vị hành chính đang dần dần hoàn thiện để tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân an tâm định cư và lập nghiệp tại đảo .

Trên cương vị được giao, với những kiến thức về kinh tế và Quản lý hành chính Nhà nước, bản thân tôi có đủ điều kiện về nhận thức và kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ của 01 đại biểu HĐND.

Nếu được tái đắc cử đại biểu HĐND huyện đại diện cho ý chí, nguyện vọng của quân và dân nhiệm kỳ 2016- 2021, nhiệm kỳ thứ 3 có ý nghĩa lịch sử đối với quá trình phát triển đi lên của huyện, tôi sẽ ưu tiên một số công việc sau:

1. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo huyện trong công tác Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Côn Cỏ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng đề án hạ tầng cơ sở, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai các dự án trung hạn như: Điện lưới, Âu tàu Cảng Cá, Kè chống xói lở bảo vệ đảo kết hợp với phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN giai đoạn 2 để phục hồi một phần diện tích của đảo và một số dự án khác.

- Tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức di dân ra lập nghiệp tại huyện đảo

- Xây dựng kế hoạch Ngân sách hàng năm và sử dụng có hiệu quả Ngân sách Nhà nước, bảo đảm chế độ chính sách Nhà nước và quan tâm ưu tiên cho các nhu cầu dân sinh, lao động việc làm, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và QPAN.

- Tôi sẽ phát huy trách nhiệm của 01 đại biểu, cung cấp thông tin, tham mưu cho HĐND trong việc lựa chọn phương án tối ưu để định hướng phát triển kinh tế - Xã hội, quyết định phân bổ các nguồn ngân sách bảo đảm cân đối các nhu cầu của huyện.

2. Trong việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND, tôi sẽ quan tâm ưu tiên việc tham mưu cho Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND trong việc giám sát thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, nhất là việc thực hiện các chương trình mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên đảo do các Bộ Ngành TW, tỉnh và các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn, chống thất thoát, lãng phí các nguồn lực.

3. Nhiệm vụ Quốc phòng An ninh trên đảo là hết quan trọng, vì vậy, trong quá trình tham mưu phân bổ ngân sách, chúng tôi có trách nhiệm phải làm rõ để các đại biểu HĐND huyện hiểu và quan tâm đến nhiệm vụ QPAN, đảm bảo các nguồn chi cho Quốc phòng - An ninh, ngoài ra còn tham mưu cho UBND huyện thường xuyên quan tâm hỗ trợ thêm ngân sách cho các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thao, hội thi, các phong trào VHVN- TDTT của các lực lượng vũ trang trên đảo.

4 Tham mưu cho lãnh đạo làm việc với một số doanh nghiệp liên quan sớm hoàn thành việc đóng tàu vận chuyển hành khách để đảm bảo việc đi lại giữa đảo và đất liền đồng thời làm việc với Sở Y tế sớm đưa Trung tâm Quân dân y đi vào hoạt động ...để tạo ra môi trường văn hoá xã hội, chăm sóc sức khoẻ của quân, dân, các lực lượng đứng chân trên đảo và phục vụ cho việc khai thác du lịch biển đảo.

5. Tham mưu lập dự án trường tiểu học đầu tiên trên đảo, hỗ trợ đào tạo học nghề và khuyến khích phát triển kinh tế cho các hộ gia đình, các tổ chức cá nhân và các đơn vị để đáp ứng nhu cầu về học tập của các cháu và các ngành, nghề mang tính đặc thù của huyện đảo, tạo công ăn việc làm cho các cư dân ra định cư trên đảo.

Bên cạnh việc tham mưu triển khai tổ chức thực hiện các Chính sách Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tôi phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác mà trước hết là phải gắn bó hài hoà giữa cán bộ, quân và nhân dân, hiểu rõ tâm tư tình cảm nguyện vọng của cán bộ, quân và dân trên đảo, phải thực sự phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân và các lực lượng vũ trang, tạo ra không khí đoàn kết nhất trí trong nhận thức và hành động từ đó thông qua việc thực hiện nhiệm vụ được giao để nghiên cứu, tham mưu hoặc bằng trách nhiệm của mình tham gia giải quyết, góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân huyện nhà thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, An ninh Quốc phòng, xây dựng huyện đảo vững về kinh tế- đẹp về văn hóa, mạnh về Quốc phòng - An ninh, xứng đáng với truyền thống của đảo nhỏ anh hùng.



## **CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

### **Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của bà Nguyễn Thị Hoà My – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đảo Côn Cỏ**



Tôi rất vinh dự và nhận thấy trách nhiệm Hội LHPN huyện đã giao khi tín nhiệm giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND huyện đảo Côn Cỏ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND, tôi tập trung làm tốt chương trình công tác của bản thân như sau:

- Trước tiên, tôi tiếp tục cùng gia đình gương mẫu chấp hành và vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời liên hệ chặt chẽ, gắn bó với nhân dân, thường xuyên thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri theo phương châm “nghe đúng - nói đúng”, nói đi đôi

với làm.

- Đối với HĐND huyện: sắp xếp khoa học, làm việc trách nhiệm, tham gia chất lượng để cùng HĐND bàn bạc đưa ra quyết sách chiến lược mang tính đột phá để huyện đảo phát huy được tiềm năng, lợi thế.

- Thực hiện chức năng giám sát của người đại biểu: nắm chắc chính sách pháp luật, phát hiện vướng mắc, bất cập, đề xuất kịp thời, kiến nghị cụ thể, giải pháp khả thi, dư luận đồng thuận. Trong đó, ưu tiên giám sát chế độ, chính sách về đời sống, dân sinh, lao động, việc làm, y tế, giáo dục cho các hộ dân huyện đảo; chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ, chiến sỹ; chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư tại những vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, đặc thù...

- Thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu trong lĩnh vực công tác Hội, với cương vị là lãnh đạo tổ chức phụ nữ, tôi cùng tập thể lãnh đạo Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đời sống, vị trí, vai trò của phụ nữ huyện đảo trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội huyện đảo.

## **CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

### **Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021** **của ông Nguyễn Lê Tài – HUV, Phó CN UBKT Huyện uỷ, Phó Ban xây** **dựng Đảng huyện đảo Cồn Cỏ**



Qua 2 nhiệm kỳ làm nhiệm vụ người đại biểu HĐND huyện, bản thân nhận thức rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Người đại biểu HĐND phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia vào việc quản lý nhà nước; tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Do đó tôi mong muốn được tiếp tục làm người đại biểu HĐND để cống hiến công sức của mình cho sự nghiệp chung của huyện.

Tôi xác định rằng, nhiệm kỳ 2016 – 2021, có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là việc tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III với những mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm xây dựng Cồn Cỏ giàu về kinh tế, đẹp về văn hoá, vững về quốc phòng – an ninh. Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu tôi tham gia HĐND huyện khoá III, với cương vị công tác hiện nay, tôi tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Thực hiện tốt chức năng người đại biểu HĐND huyện là: đại diện, quyết định và giám sát; dành nhiều thời gian cho hoạt động của người đại biểu, nghiêm túc lắng nghe các ý kiến kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét; Bản thân tôi cùng các vị đại biểu HĐND huyện với tinh thần trách nhiệm cao nhất bàn bạc và quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng của huyện nhà, nhằm đẩy mạnh sự phát triển KT- XH, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân dân trên đảo.

2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá; vun đắp củng cố lòng tin của dân đối với Đảng.

3. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, lựa chọn cách thức tuyên truyền phù hợp. Nghiên cứu để đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục, quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên trang TT điện tử, Đài TT

huyện; sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử, truyền thống của Côn Cỏ, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm cơ sở tuyên truyền trên địa bàn huyện.

4. Tích cực vận động quần cán bộ, chiến sỹ, quân và dân trên đảo và ngư dân đánh bắt thủy hải sản ở khu vực quanh đảo chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy chế, quy định của địa phương; đồng thời tạo sự đồng thuận, nhất trí, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo.

5. Luôn xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sang, lành mạnh; Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Rất mong được gặp lại cử tri với trách nhiệm là người đại biểu do cử tri bầu nên, để cùng với cử tri chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công việc và cuộc sống.

Bản thân luôn kỳ vọng vào sự phát triển, tương lai tươi sáng của huyện nhà, với trách nhiệm trước cử tri, bản thân sẽ nỗ lực góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đã đề ra, xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021**  
**của ông Nguyễn Văn Thành – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT**  
**Huyện uỷ đảo Cồn Cỏ**



Được sự chấp thuận của tổ chức và sự tín nhiệm của cử tri, tôi rất vinh dự tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi xin báo cáo Chương trình hành động khi được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND huyện trong nhiệm kỳ tới như sau:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương,

Tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, thường xuyên quan tâm tiếp xúc, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp và phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri, cũng như đề nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời; tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực.

2. Với trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo huyện và vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự ủng hộ của các ngành, các cấp của tỉnh cùng với tập thể Ban thường vụ huyện uỷ, Ban chấp hành đảng bộ huyện, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân huyện tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 3. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện trong đó tập trung thực hiện các mục tiêu về kinh tế - xã hội nhất là các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe, giải quyết việc làm và thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

3. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng; giảm thiểu các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, phát huy dân chủ để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

4. Luôn rèn luyện về phẩm chất đạo đức chịu khó học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân huyện nhà.

## **CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ÔNG NGUYỄN HỮU TÌNH – HUV, TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ**



Là ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được trúng cử vào HĐND huyện như sau:

Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Thường vụ Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an tỉnh và cử tri Công an huyện đảo đã tin tưởng, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Trân trọng cảm ơn UBMTTQVN huyện cùng các Ban, ngành đã hiệp thương đưa tôi vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện. Bản thân tôi nghĩ rằng đây là một vinh dự rất lớn nhưng lại là một trọng trách hết sức nặng nề. Với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ - Trưởng Công an huyện bản thân tôi luôn sát cánh, nỗ lực cùng với tập thể Cấp uỷ- Ban chỉ huy Công an huyện lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ huyện uỷ - Thường trực UBND huyện huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành lực lượng Công an huyện đảo đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phấn đấu trên địa bàn huyện đảo Cồn Cỏ không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án tác chiến không để bị động bất ngờ xảy ra.

4. Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an huyện: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của BCT về việc “ Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 03 của BCA về “ Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”. Hướng ứng tích cực cuộc vận động “ Công an Quảng Trị nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” ; Phấn đấu xây dựng Công an huyện đảo Cồn Cỏ sớm trở thành đơn vị văn hoá cấp huyện, cấp tỉnh.

Với vai trò là người đại biểu HĐND bản thân tôi phải đi sâu, đi sát gần gũi với cử tri; biết lắng nghe, chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt ý chí, quyền lợi của người dân để phản ánh và kiến nghị với các cơ quan có thẩm



quyền giải quyết thoả đáng quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Mặt khác phải trở thành cầu nối để cử tri gián tiếp tham gia xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh mọi mặt, góp phần phát triển kinh tế, xã hội huyện nhà. Đồng thời bản thân phải là người chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của địa phương đến với người dân, để dân biết, dân làm, dân kiểm tra .

Để thực hiện tất cả mục tiêu trên đây bản thân tôi luôn ý thức rằng phải nỗ lực, cố gắng phấn đấu. Trước hết muốn làm một đại biểu HĐND tốt phải là một người dân tiêu biểu “ Yêu nước, thương dân, trung thành với Tổ quốc với Đảng CSVN- suốt đời phụng sự nhân dân”

Với phẩm chất là người cán bộ Công an, có bề dày kinh nghiệm, từng trải qua nhiều vị trí công tác. Đặc biệt nếu được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị hữu quan, sự ủng hộ nhiệt thành của nhân dân, bản thân tôi tin rằng mình có thể đảm đương tốt vai trò của người đại biểu HĐND. Bản thân tôi cầu mong rằng cử tri hãy tin tưởng và tín nhiệm tôi bằng lá phiếu của mình để tôi trở thành đại biểu HĐND.

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

### Của ông Nguyễn Vinh Hưng – Phó Phòng KT – XH huyện đảo Côn Cỏ



Là một công dân, tôi luôn ý thức rằng: HĐND huyện là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tâm tư, tình cảm và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân tín nhiệm gửi gắm niềm tin bầu ra. HĐND chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên về quyết định những chủ trương, biện pháp để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương. HĐND là cơ quan pháp luật thực hiện quyền giám sát đối với việc điều hành và tổ chức thực hiện của nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang và của mọi công dân ở địa phương.

Nhận thức sâu sắc điều đó - Với tư cách là một công dân được tin tưởng giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa III (Nhiệm kỳ 2016 - 2021). Tôi nhận thấy đây là một vinh dự lớn lao, niềm tự hào nhưng đồng thời là trách nhiệm đối với bản thân tôi. Tôi xin báo cáo chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III với các nội dung sau:

1. Trước hết, dù bất luận ở hoàn cảnh nào thì bản thân cũng phải nỗ lực phấn đấu để làm tròn trách nhiệm của một đại biểu HĐND huyện khi được cử tri tin tưởng giao phó. Là người đại diện cho “ý chí - nguyện vọng”; “Tiếng nói và tâm tư tình

2. Với vai trò là một cán bộ làm công tác tuyên truyền trong những năm qua, tôi đã và đang cùng với các đồng chí phụ trách làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sẽ thường xuyên dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh đến diễn đàn các kỳ họp của HĐND huyện cũng như các cơ quan thông tin đại chúng về những kiến nghị mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của cử tri.

3. Bản thân tôi sẽ không ngừng tu dưỡng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, thường xuyên học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác, hoàn thiện nhân cách, phẩm chất đạo đức của người cán bộ - Đảng viên, để cùng với lãnh đạo Phòng tham

mưu cho Huyện ủy - UBND huyện các giải pháp sát đúng, hiệu quả trên các lĩnh vực phát triển Kinh tế - Xã hội.

4. Tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Chăm lo và tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm đảm bảo chất lượng đời sống tinh thần cho

5. Trong điều kiện hiện nay, bản thân tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến những vấn đề liên quan đến các vấn đề phúc lợi xã hội, y tế chăm sóc sức khỏe cán bộ nhân dân, giáo dục của con em và các yếu tố liên quan đến đời sống dân sinh của cử tri huyện nhà như: ăn ở, đi lại, hưởng thụ văn hóa.... Và nếu được đắc cử, Bản thân sẽ luôn có quan điểm đúng, việc làm hiệu quả, có tiếng nói đồng thuận và những việc làm thiết thực nhằm sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cử tri.

Trong lần tham gia ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ này - Nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm, có lá phiếu ủng hộ bầu tôi vào HĐND huyện thì đó là vinh dự vô cùng lớn lao của bản thân. Và đó cũng chính là điều kiện thuận lợi và cơ hội tốt nhất để bản thân tôi được thực hiện các ý tưởng vừa trình bày ở trên.

Còn trong trường hợp không được tín nhiệm thì bản thân tôi vẫn sẽ tiếp tục học tập, tu dưỡng và rèn luyện để luôn xứng đáng là người cán bộ - Đảng viên; Và trong điều kiện, chừng mực cho phép tôi vẫn quyết tâm thực hiện những điều cam kết trên.

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ, KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021.



Là một cán bộ công chức vinh dự được công tác tại huyện đảo Cồn Cỏ trong những năm đầu thành lập. Bản thân tôi hiểu rất rõ những khó khăn, thiếu thốn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khi sinh sống, làm việc và công tác trên đảo. Được sự quan tâm phối hợp của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; sự ủng hộ của toàn thể cử tri trên địa bàn, trong những năm qua bản thân tôi không ngừng nỗ lực phấn đấu, tìm tòi học hỏi cùng cán bộ viên chức Ban quản lý Cảng Cá hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công trên các lĩnh vực Cảng cá, điện, nước, tàu công tác, vệ sinh môi trường...Góp phần khắc phục những khó khăn, thiếu thốn trong đời sống sinh hoạt, đi lại của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, từng bước xây dựng Cồn Cỏ từng xây dựng Cồn Cỏ ngày càng phát triển.

Hôm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi được cử tri tín nhiệm và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đảo Cồn Cỏ hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử bầu Đại biểu hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tổ bầu cử số 2. Ý thức được rằng Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Là đại biểu HĐND sẽ có điều kiện tốt nhất tham gia đóng góp, phản ánh trực tiếp những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, là cầu nối để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa III, tôi xin hứa sẽ dành thời gian và tâm huyết để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phát huy tối đa khả năng, sở trường công tác để hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri qua đó nắm bắt và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của nhân dân với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để kịp thời giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

2. Cùng tập thể HĐND bàn bạc ban hành những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; giải quyết tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhu cầu học tập của con em sinh sống trên đảo.

Nghiên cứu tham mưu các giải pháp đầu tư hoàn thiện các hạ tầng phục vụ dân sinh, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn điện, nước, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; đề xuất phương án tối ưu nhằm giải quyết những bức xúc của cử tri trong việc đi lại giữa đảo và đất liền...Tham gia xây dựng các chủ trương, biện pháp nhằm

giải quyết những khó khăn, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho các hộ dân.

3. Thực hiện tốt chức năng giám sát việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương. Đảm bảo mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước được thực hiện nghiêm túc.

4. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

5. Ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quyết tâm xây dựng huyện đảo Côn Cỏ giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về quốc phòng, an ninh.

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021**  
**của ông Nguyễn Xuân Hòa - Giám đốc Trung tâm Quân dân y**  
**huyện đảo Côn Cỏ**



Đảo Côn Cỏ nằm cách xa bờ, với diện tích 2,3 km<sup>2</sup>, dân trên đảo chủ yếu là lực lượng vũ trang, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn như mùa hè thiếu nước, thực phẩm bảo quản bằng đông lạnh, mùa đông đi lại vào đất liền gặp nhiều trở ngại (mưa bão và gió mùa...) từ những khó khăn trên nên nhu cầu được chăm sóc khỏe cho quân dân trên đảo là rất thiết thực và cần thiết và đây cũng là mong muốn của các cử tri.

Được sự tín nhiệm của cử tri đề cử tôi vào Hội đồng nhân dân huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021, với chức trách và nhiệm vụ công tác hiện nay, tôi tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau :

1. Tích cực, tham mưu đề xuất mua sắm trang thiết và ổn định tổ chức biên chế sớm để nhanh đưa trung tâm y tế vào hoạt động và Phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của người cán bộ quân y ra sức chăm lo tốt sức khỏe cho cán bộ - chiến sỹ và nhân dân trên đảo và làm tốt công tác tham mưu đề xuất với các cấp biên chế đội ngũ y bác sỹ có trình độ chuyên môn sâu để xử lý cấp cứu kịp thời những ca bệnh ngoại khoa khi chưa có điều kiện chuyển vào đất liền được, bảo đảm cho quân và dân yên tâm công tác, gắn bó với đảo.

2. Thực hiện tốt chức năng người đại biểu HĐND huyện là thường xuyên lắng nghe các ý kiến kiến nghị , tâm tư nguyện vọng của cử tri để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét .Tham mưu cho HĐND huyện có chương trình hành động để phát triển Trung tâm Quân dân y ngày càng lớn mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho quân và dân, củng cố lòng tin của mọi người sinh sống trên đảo đối với Trung tâm.

3. Tham mưu bảo đảm quyền lợi các chế độ khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế cho quân và dân trên đảo theo đúng quy định; đề xuất và triển khai thực hiện việc tiêm phòng vacxin cho trẻ em sinh sống trên đảo và tích cực, chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành phòng chống, không để dịch bệnh xảy ra.

4. Thường xuyên cùng hội đồng nhân dân huyện tuyên truyền vận động quân và dân trên đảo nhận thức tốt về tầm quan trọng của biển đảo từ đó bảo vệ tốt chủ quyền biển đảo của nước ta nói chung và đảo côn cỏ nói riêng .

5 . Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao thường xuyên điều hành Trung tâm Quân dân y và đội ngũ y bác sỹ hoạt động có hiệu quả, chất lượng, thực sự là chỗ dựa tin cậy để mọi người yên tâm khi khám, chữa bệnh trên đảo.